



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/อาชญากรรม

วันที่: เสาร์ 6 เมษายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13858

หน้า: 9(บนซ้าย)

Col.Inch: 34.35 Ad Value: 42,937.50 PRValue (x3): 128,812.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ญาติผู้กองวัชรินทร์โร้ร้องวอนกองปราบสงาคดีแทนท้องที่

ญาติผู้กองวัชรินทร์โร้ร้องวอนกองปราบสงาคดีแทนท้องที่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุคนร้ายบุกยิง ร.ต.อ.วัชรินทร์ เบญจทศวรรษ อดีต รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา ดำรวจ นักเคลื่อนไหวกเพื่อสิทธิมนุษยชนเสียชีวิต เหตุเกิดที่บ้านพักเลขที่ 150/39 ถนนประสานมิตร ซอย 2 หมู่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า นางวีระวรรณ เบญจทศวรรษ น.ส.ตรีสุคนธ์ กงระวะ และ นายสุชาติ กงระวะ ภรรยา พี่สาวและพี่ชาย ของผู้เสียชีวิต พร้อมด้วยทนายความ ได้เข้า พบ พ.ต.ท.จตุพร งามสุวิชากุล รอง ผกก. (สอบสวน) กก.2 บก.ป.เพื่อร้องทุกข์ขอให้ทาง บก.ป.รับโอนคดีดังกล่าวจากท้องที่มาดำเนินการ แทน หลังจากคดีไม่มีความคืบหน้า

นายสุชาติกล่าวว่า ภายหลังจากเกิดเหตุ ดำรวจท้องที่เรียกคนในครอบครัวไปสอบ ปากคำเกี่ยวกับสาเหตุและปมสังหาร ซึ่งทาง ญาติไม่ทราบ เพราะผู้เสียชีวิตมีความขัดแย้งกับ บุคคลหลายฝ่าย ทั้งนายตำรวจที่เคยร้องเรียน พฤติการณ์ปัญหาเรื่องที่ดิน จนคดีขึ้นสู่ชั้นศาล ทำให้ไม่สามารถชี้ชัดว่าใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ จึงอยากให้ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนทุกประเด็น และหลังจากนี้ญาติ ๆ ก็จะเข้ายื่นเรื่องต่อกรม สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อให้มีการ สืบสวนสอบสวนอีกทางหนึ่ง

ขณะที่ทนายความเปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้น ร.ต.อ.วัชรินทร์ เคยบอกกับตนว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย และกำลังถูกปองร้ายจนไม่กล้าที่จะอาศัยอยู่

พื้นที่ จ.สงขลา พร้อมกันนั้น ยังปรึกษาตน เรื่องร่างพินัยกรรม ก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเพียงไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางครอบครัวและ ดำรวจในพื้นที่ ยังไม่มีเบาะแสอื่น ๆ เพิ่มเติม และยังไม่ทราบตัวผู้ต้องสงสัย เนื่องจาก ร.ต.อ.วัชรินทร์ มีความขัดแย้งกับคนหลายกลุ่ม ด้าน พ.ต.ท.จตุพรกล่าวว่า เบื้องต้นได้ รับเรื่องร้องทุกข์ไว้ พร้อมกับสอบปากคำผู้ร้อง ก่อนจะนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา สั่งการ นอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ได้ประสานฝ่ายสืบสวน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าว แต่ทราบว่าไม่มีชุดปฏิบัติการของ กก.6 บก.ป. ลงพื้นที่ติดตามคดีร่วมกับตำรวจ ภูธรภาค 9 ไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ